



นายจตุรจิตต์ จินาวรรณ

ปริญญารัฐศาสตรบัณฑิต คณะรัฐศาสตร์

ปัจจุบันประกอบอาชีพ รับราชการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน
โรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี

จากประสบการณ์ที่ได้ศึกษาในมหาวิทยาลัยรามคำแหง

- ❖ นายจตุรจิตต์ จินาวรรณ รัฐศาสตรบัณฑิต เนื่องในโอกาสที่ มหาวิทยาลัยรามคำแหง ครบรอบ ๕๐ ปี จึงขอเป็นส่วนหนึ่งในการแบ่งปันประสบการณ์ ทั้งความประทับใจ ในรั้วมหาวิทยาลัยรามคำแหงนี้
- ❖ หลังจากที่จบ ม.๓ ครอบครัวได้ส่งเสริมให้ผมเสริมให้ผมไปเรียนสายอาชีวะในสาขาวิชาการบัญชี ในวิทยาลัยการอาชีพสิงหนาท แต่ด้วยตัวผมมีความฝันที่อยากเป็นปลัดอำเภอ และมหาวิทยาลัยรามคำแหง ก็เปิดโอกาส ให้เด็กที่จบ ม.๓ สามารถเรียนสะสมหน่วยกิต Pre-degree และเมื่อจบ ม.๖ หรือ ปวช. ค่อยเอาวุฒินั้น ยื่นกับมหาลัยฯ ผมจึงเลือกเรียน รัฐศาสตร์ และจบการศึกษาในปีการศึกษา ๒๕๖๔ หลังจากที่เข้ารับการศึกษามหาวิทยาลัยรามคำแหง (สาขาวิทยบริการจังหวัดอำนาจเจริญ) ในปีการศึกษาแรก เป็นช่วงผมต้องหาแนวทางในการเรียนรู้เพื่อที่จะทำการสอบครั้งแรก ซึ่งมหาวิทยาลัยก็มีการจัดการสอนในช่วงเสาร์ อาทิตย์ แต่ละวิชาจะมีอาจารย์มาจากส่วนกลาง เข้ามาให้ความรู้และแนวทางการสอบ ซึ่งต้องบอกตรงๆ ว่าบางวิชาที่ผมลงเรียนนั้น ผมต้องลงซ้ายอยู่หลายรอบ แต่ก็ทำให้ได้รู้จักเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ คอยชี้แนะแนวทางการสอบช่วยกันจนสามารถผ่านมาได้ หลังจากที่เรียนจบ ระดับชั้น ปวส. ผมก็ตะเวนสอบเพื่อเข้ารับราชการ สมัครสอบทุกตำแหน่งที่สมัครได้ โดยใช้ความรู้ที่ได้เรียนรู้จากทั้งสองสถานศึกษา โดยผม สอบ ภาค ก. ของสำนักงาน กพ. ถึงสามครั้งจึงสามารถผ่านได้ และได้นำผลสอบเข้าสมัครสอบต่อไป อยู่หลายที่จนสามารถขึ้นบัญชี ของการสอบแข่งขันกรมบัญชีกลาง ตำแหน่ง เจ้าพนักงานคลังปฏิบัติงาน ลำดับที่ ๕๓ และสนามสอบต่อมาเป็นของ สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ซึ่งผมสมัครสอบในตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชีปฏิบัติงาน ซึ่งสอบได้ลำดับที่ ๒๓ และเรียกบรรจุรอบแรก ซึ่งผมเลือกสถานที่ปฏิบัติงาน คือโรงพยาบาลเหล่าเสือโก้ก จังหวัดอุบลราชธานี และผมก็ภาคภูมิใจที่ผมได้เล่าเรียนในมหาวิทยาลัยรามคำแหง และได้ขึ้นชื่อว่า เป็นลูกพ่อขุนรามคำแหง
- ❖ กระผมขอขอบคุณมหาวิทยาลัยรามคำแหง เป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้ผมประสบความสำเร็จ ขอบพระคุณครูอาจารย์ ตลอดจนเจ้าหน้าที่ที่ให้คำชี้แนะแนวทางการศึกษา และเพื่อนๆ พี่ๆ น้องๆ ที่อยู่ในรั้วรามคำแหง ที่คอยผลักดันกันจนจนถึงฝั่งฝัน